
 

 

 

 

งาน Southern International Trade Expo จังหวัดสุราษฎร์ธาน ีประสบ
ความส าเร็จอย่างสูง สานความสัมพันธ์ทางการค้าอย่างเป็นรูปธรรมระหว่างสุราษฎร์
ธานีและเมืองสุราต รัฐคุชราต ประเทศอินเดีย ดันเศรษฐกิจการ 14 จังหวัดภาคใต้
คึกคัก 
- ThaiPR.net   11 ส.ค. 2558 
 
กรุงเทพฯ--11 ส.ค.--กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
 
เจรจาการค้ายางพาราจับคู่ธุรกิจ มียอดสั่งน้้ายางและผลิตภัณฑ์ยางซื้อตลอดปี มูลค่ากว่า 71,324 ล้านบาท 
นับเป็นโอกาสทองตลาดยางไทย  
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมช.พาณิชย์ เปิดเผยถึงการเจาะตลาดเพื่อเพ่ิมการส่งออกสินค้าไทยตามนโยบาย
พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์ว่า จากการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อสานความ
ร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างอินเดีย - ไทย การส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ผลักดันการค้า กระตุ้น
เศรษฐกิจท้องถิ่น โดยเฉพาะผลักดันการส่งออกยางพาราและผลิตภัณฑ์ตามนโยบายส้าคัญของรัฐบาล 
กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จึงได้จัดงาน“เซ้าเทิร์น อินเตอร์เนชั่นแนล เทรด 
เอ็กโปร์”(Southern International Trade Expo) ระหว่างวันที่ 23 – 26 กรกฎาคม 2558 จ.สุราษฎร์ธานีที่
ผ่านมา ซึ่งได้ผลตอบรับเป็นอย่างดียิ่ง 
ทั้งนี้กรมส่งเสริมการค้าฯได้สรุปผลการจัดงานแสดงสินค้าเพ่ือการส่งออก ณ ห้างเซ็นทรัล พลาซ่า มีสินค้าจาก
ประเทศไทย ประกอบด้วยสินค้าอาหาร สุขภาพและความงาม ฮาลาล วัสดุก่อสร้าง และสินค้าจากอินเดียรวม 
180 คูหา มีผู้ซื้อ/ผู้น้าเข้า 342 ราย จากประเทศในอาเซียน จีน เกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย อิหร่าน เป็นต้น 
เดินทางมาชมงานและเจรจาธุรกิจมีมูลค่าซื้อขายทันทีระหว่างงานประมาณ 5 ล้านบาท และคาดว่าจะมีการ
ซื้อขายภายใน 1 ปี ประมาณ 134 ล้านบาท  
ส้าหรับยอดสั่งซื้อตลอดปีทั้งน้้ายางข้น ยางแท่ง ผลิตภัณฑ์จากยางพารา มีมูลค่ารวมกว่า 71,324 ล้านบาท 
แบ่งเป็น กิจกรรมการจับคู่ธุรกิจ มีค้าสั่งซื้อสินค้ายางและผลิตภัณฑ์รวมมูลค่า 33,738 ลา้นบาท ( 970 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ) มีผู้ผลิต/ผู้ส่งออกไทย 93 ราย และสถาบันเกษตรกร/สหกรณ์ชุมชน 16 แห่ง จับคู่ธุรกิจกับผู้
น้าเข้า 58 บริษัท จาก 17 ประเทศ แบ่งเป็นกลุ่มยางพารา (ยางแผ่น ยางแท่ง น้้ายางข้น) มีปริมาณการสั่งซื้อ
รวม 585,450 ตัน (การเซ็นเอ็มโอยู 18 ฉบับ ) คิดเป็นมูลค่ากว่า 32,715 ล้านบาท (940 ล้านเหรียญสหรัฐฯ)  
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ก้าหนดส่งมอบใน 1 ปี โดยส่วนใหญ่เป็นการสั่งซื้อจากคู่ค้ารายเดิม และในจ้านวนนี้สั่งซื้อจากสถาบันเกษตรกร
ฯ 25,000 ตัน มูลค่า 1,253 ล้านบาท ที่ส้าคัญเป็นการสั่งซื้อจากคู่ค้ารายใหม่ 17 ราย ปริมาณการสั่งซื้อ 
67,890 ตัน คิดเป็นมูลค่า 3,848 ล้านบาท 
ส่วนกลุ่มผลิตภัณฑ์ยาง (อะไหล่ยานยนต์ ถุงมือยาง ถุงมือแพทย์ ล้อยาง) มูลค่าการสั่งซื้อรวม 1,023 ล้านบาท
( 30 ล้านเหรียญฯ) จากทั้งหมด 12 ราย อาทิ สหรัฐฯ รัสเซีย เบลารุส อังกฤษ ญี่ปุ่น อิหร่าน บราซิล 
ผลส้าเร็จครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ หอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งรัฐคุชราตใต้ 
อินเดีย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
กระทรวงวัฒนธรรม และศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน) 
ด้านนายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า ภายหลังจากการเข้า
ร่วมงานจับคู่ธุรกิจเจรจาทางการค้า The International Rubber Business Matching กับสถาบันเกษตรกร
ชาวสวนยาง 30 สถาบัน 3 เครือข่ายทั่วประเทศ ภายในงานแสดงสินค้า Southern International Trade 
Expo 2015 ที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และการยางแห่งประเทศจัดขึ้นร่วมกัน
เป็นครั้งแรกนั้น เป็นการเจรจาธุรกิจกับบริษัทผู้ซื้อยางพาราและผลิตภัณฑ์ 15 บริษัท จาก 8 ประเทศท่ัวโลก 
ซึ่งแจ้งความจ้านงซื้อยางพารากว่า 500,000 ตัน 
ส้าหรับการเจรจาครั้งนี้ได้ผลเป็นที่น่าพอใจมีการตกลงซื้อ-ขาย ทั้งน้้ายางข้น ยางแผ่นรมควันยางคอมปาวด์ 
และยางก้อน STR 20 ผู้ซื้อจากหลายประเทศให้ความสนใจ โดยเฉพาะประเทศจีนมีการตกลงท้า เอ็มโอยูไม่ต่้า
กว่า 15,000 ตัน/ปีและมีการเซ็นสัญญาซื้อขายยางแผ่นรมควัน ชั้น 3 และยางแท่ง STR 20 กับบริษัท แกรนด์
เยีย 10,000 ตัน/ปี 
นอกจากนี้ ประเทศอินเดียและประเทศทางแถบยุโรปให้ความสนใจผลิตภัณฑ์ยางพารา ซึ่งรวมแล้วไม่ต่้ากว่า 
150,000 ตัน/ปี นับเป็นการเปิดโอกาสให้นักธุรกิจค้ายางพาราในประเทศสามารถขยายช่องทางการค้าได้มาก
ขึ้น. 
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'แผ่นยางปูสนามฟุตซอล' ทางออกชาวสวนยาง แปรรูปเพิม่รายได้ (14/08/2558)  
 

เปลีย่นสนามหญา้เทยีมเป็น 'แผน่ยางปูสนามฟตุซอล' กนัไหม? เพราะนอกจากคณุภาพจะดกีวา่แลว้ ยงั

ชว่ยครอบครวัชาวสวนยางใหอ้ยูร่อด หลงัจากน ามาแปรรูปเป็นแผน่พืน้สามารถเพิม่มูลคา่ได้
หลายเทา่ตวั รวมถงึยงัประยกุตใ์ชก้บัธุรกจิอืน่ กบัไอเดยีของชุมชมสหกรณช์าวสวนยางแหง่ประเทศ

ไทย ชว่ยแกป้ัญหาราคายางตกต า่  
เป็นทีรู่ก้นัวา่ปัญหาราคายางตกต า่ เป็นสิง่ทีช่าวสวนยางตอ้งเผชญิอยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด ้ท าใหช้าวสวนหลายราย

ตอ้งดิน้รนดว้ยตัวเอง และขอความชว่ยเหลอืจากภาครัฐฯ ซึง่หนึง่ในนัน้คอืกรมสง่เสรมิอตุสาหกรรม จากนโยบาย

สง่เสรมิและพัฒนาผลติภัณฑย์าง เพือ่การสรา้งมูลคา่เพิม่ และผลติภัณฑท์ีโ่ดดเดน่ โดย 'นายช านาญ เมฆตรง' 
ประธานชมุชมสหกรณ์ชาวสวนยางแหง่ประเทศไทย ก็เป็นอกีหนึง่ชาวสวนยางทีเ่ขา้ร่วมโครงการกับทางภาครัฐฯ 

หวงัหาทางออกปัญหาราคายางตกต า่ 

'แผน่ยางปูสนามฟตุซอล' ของชมุนุมสหกรณ์กองทนุสวน ยางสตลู เกดิจากการรวบรวมผลผลติจากสหกรณ์
ยางพาราทัง้ 16 สหกรณ์ เพือ่ลดปัญหายางพาราดบิลน้ตลาด เบือ้งตน้น ายางพารามาอดักอ้นแลว้สง่ขาย
ตา่งประเทศ แตเ่ม ือ่ มนีโยบายจากภาครฐัฯ ใหซ้อ่มแซม และจดัท าสนามฟตุซอลในทุกภาคสว่น จงึเกดิ

แนวคดิน ายางพารามาแปรรูปเป็นแผน่ยางพืน้สนามฟตุซอลเพือ่เพิม่มูลคา่ 

แมข้ณะนีจ้ะอยูใ่นช่วงเร ิม่ตน้ แตอ่อเดอรก็์มเีขา้มาบา้ง ท าใหก้ าลงัการผลติยงัไมเ่พยีงพอตอ่ความ

ตอ้งการ ทีผ่ลติไดเ้พยีงวนัละ 50 ตารางเมตรเทา่น ัน้ จงึไดรั้บการสนับสนุนจากกรมสง่เสรมิอตุสาหกรรม โดย
ศนูยส์ง่เสรมิอตุสาหกรรมภาคที ่11 เขา้มาดแูลตัง้แตร่ะยะเริม่แรก โดยใหก้ารสนับสนุนอปุกรณ์เครือ่งใชต้า่งๆ เชน่ 

คอมพวิเตอรเ์พือ่ควบคมุระบบการผลติ เครือ่งโม ่และเครือ่งอัดยาง เพือ่รองรับยอดการสัง่ซือ้ในอนาคต  
ส าหรับคุณสมบตั ิของ 'แผน่ยางปูสนามฟตุซอล' คอื มคีวามยดืหยุน่สงู แข็งแรง ปลอดภยั ลกูบอลเดง้

พืน้ และราคาไมสู่งจนเกนิไปนกั หากเทยีบกบัสนามหญา้เทยีม โดยแผน่ยางปสูนามฟตุซอล ตกตารางเมตร

ละ 1,500-1,700 บาท ขณะทีพ่ืน้หญา้เทยีม ตารางเมตรละ1,800 บาท ปัจจุบนัมตีลาดรองรับจากภาครัฐ ไดแ้ก ่
โครงการกอ่สรา้งสนามฟตุซอลของมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์(ม.อ.) ในทกุวทิยาเขต จ านวน 7 สนาม สว่น 

ศอบต. (ศนูยอ์ านวยการบรหิารจังหวดัชายแดนภาคใต)้ มอีอเดอรส์ัง่ผลติอกี 50 สนาม 

“ผมคดิวา่การน ายางพารามาแปรรูปเป็น แผน่พืน้สนามฟตุซอล ยงัมโีอกาสเตบิโตในตลาดไดอ้กีมาก ท ัง้
จากออเดอรข์องหนว่ยงานภาครฐัฯ และเอกชน ยงัมคีวามตอ้งการสงู ซึง่แผน่พืน้ยางนีไ้มเ่พยีงแตน่ าไป
ท าสนามฟตุซอลไดเ้ทา่น ัน้ แตย่งัขยายไปสูก่ลุม่ลกูคา้โรงพยาบาล โรงเรยีนน าไปท าสนามเด็กเลน่ ศนูย์
พฒันาเด็กเล็ก กลุม่ผูส้งูอาย ุหรอือืน่ๆ ไดอ้กีมาก นอกจากนีท้างกลุม่ฯ ยงัไดแ้ปรรูปเป็นไมป้าดยาง ทีท่ า
จากยางพาราขายในราคาดา้มละ 8 บาท สามารถเพิม่มูลคา่น า้ยางดบิจากราคาเฉลีย่ปจัจบุนัอยูท่ ี่
กโิลกรมัละ 47 บาทไดห้ลายเทา่ตวั”  
ดา้น ดร.อดทิตั วะสนีนท ์ผู ้อ านวยการศนูยส์ง่เสรมิอตุสาหกรรม ภาคที ่11 กรมสง่เสรมิอตุสาหกรรม กลา่ววา่ 
ประเทศไทยผลติยางพารามากเป็นอนัดับ 1 ของโลกผลติยางไดเ้ฉลีย่ 4.2 ลา้นตนั/ปี โดยรอ้ยละ 87 น ามาแปรรูป

ขัน้ตน้เพือ่จ าหน่ายในประเทศและตา่งประเทศ มมีลูคา่ 2 แสนลา้นบาท ขณะทีร่อ้ยละ 13 แปรรูปเป็นผลติภัณฑ ์ซึง่
มมีลูคา่ 2 แสนลา้นบาทเชน่กนั 

 
"วกิฤตราคายางตกต า่ ท าใหช้าวสวนยางไดต้ระหนักรูว้า่ตอ้งปรับตวั โดยกรมสง่เสรมิอตุสาหกรรม ไดส้นับสนุนให ้

นักวชิาการเขา้มาร่วม ซึง่ตอนนี้ทีจั่งหวัดสตลูมกีารกอ่สรา้งโรงงานแปรรูปท าผลติภัณฑพ์ืน้สนามฟตุ ซอลไดแ้ลว้ 

ผมมองวา่ตลาดนีม้อีนาคต เพราะเมือ่เทยีบกบัคูแ่ขง่อยา่งสนามหญา้เทยีมถอืวา่แขง่กนัได ้ขณะทีอ่นาคตก็สามารถ
ขยายตลาดไปปพูืน้โรงพยาบาล หรอืสนามเด็กเลน่ก็ได"้ 

เป็นอกีหนึง่ตวัอยา่งของเกษตรกรชาว สวนยางทีไ่มห่ยดุนิง่มวัรอเวลาราคายางขยบัตวัสงูข ึน้ แตเ่ลอืกพึง่
หนว่ยงานรฐัฯ พฒันาองคค์วามรู ้ตอ่ยอดเพิม่มูลคา่สรา้งทางออกทีย่ ัง่ยนื 

ทีม่า : ASTVผูจ้ัดการออนไลน์ (วนัที ่14 สงิหาคม 2558) 

http://www.rubberthai.com/rubberthai/index.php?option=com_content&view=article&id=91984:---14082558&catid=10:2010-05-04-03-57-14


 

 

 

อุตสาหกรรมดัน 7 ยุทธศาสตร ์ยกระดับผู้ประกอบการไทยสู่ AEC (13/08/2558)  

 

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ในปี 2559 ประเทศไทยและ
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะรวมตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
อย่างเต็มตัว ถือเป็นท้ังโอกาสและความท้าทายต่อวงการอุตสาหกรรมไทย ในการน้ารายได้เข้าสู่
ประเทศจากการส่งสินค้าและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมออกไปขายในตลาดอาเซียน ซึ่งเป็นหนึ่งใน
ตลาดที่มีก้าลังซื้อมากท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลก เพราะมีจ้านวนประชากรรวมกว่า 600 ล้านคน มี
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม 10 ประเทศสมาชิก รวมกันสูงถึง 2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 62 
ล้านล้านบาท 
ดังนั้น เพื่อยกศักยภาพและขีดความสามารถผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทย ในการก้าวขึ้นสู่การ
เป็นผู้น้ากลุ่มประเทศอาเซียนและเวทีโลก กระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้เดินหน้าผลักดัน 7 
ยุทธศาสตร์ส้าคัญ อันสะท้อนมาจากรางวัลอุตสาหกรรม 7 ประเภท ท่ีมอบให้แก่สถาน
ประกอบการท่ีมีระบบบริหารจัดการผ่านเกณฑ์การประเมิน ซึ่งมีวัตถุประสงค์กระตุ้นและสร้าง
แรงจูงใจผู้ประกอบการไทย ไม่ให้หยุดหยุดนิ่งในการพัฒนา ประกอบไปด้วย 

1.ยุทธศาสตร์การเพิ่มผลผลิต โดยการเน้นปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้สินค้าและ
บริการที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ภายใต้การควบคุมต้นทุนการผลิต ลดการ
สูญเสียในทุกรูปแบบ โดยผนวกเอาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเข้ามาใช้ ควบคู่ไปกับการพัฒนา
ศักยภาพพนักงานอย่างต่อเนื่อง  
 
2.ยุทธศาสตร์การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยการก้าหนดนโยบายลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
อย่างชัดเจน เพื่อน้าไปสู่การปฏิบัติจริงท้ังกระบวนการบริหารจัดการและการผลิต ซึ่งการใส่ใจ
ผลกระทบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ไม่เพียงช่วยสร้างความมั่นคงและการยอมรับจากนานาชาติเท่านั้น 
แต่ขณะเดียวกันยังท้าให้สถานประกอบการสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมรอบข้างได้อย่าง
ยั่งยืน 

http://www.rubberthai.com/rubberthai/index.php?option=com_content&view=article&id=91858:-7---aec-13082558&catid=12:2010-05-19-02-35-03&Itemid=49
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3.ยุทธศาสตร์การบริหารความปลอดภัยโดยการสร้างระบบการจัดการความปลอดภัยอย่างเข้มงวด 
เพราะความปลอดภัยในการปฏิบัติงานนั้น ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของพนักงาน เมื่อการ
ท้างานมีระบบจัดการอันตรายท่ีดีและมีประสิทธิภาพ ก็ย่อมจะท้าให้ผลิตภาพการท้างานดีขึ้นตาม
ไปด้วย 
4.ยุทธศาสตร์การบริหารงานคุณภาพ โดยการจัดการระบบบริหารงานให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
ซึ่งถือเป็นหัวใจส้าคัญสู่ความส้าเร็จ ทั้งนี้ การท่ีสถานประกอบการใดจะสามารถบริหารงานได้อย่าง
มีคุณภาพ จ้าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ปฏิบัติงานทุกคน ในการรับผิดชอบต่อหน้าท่ีท่ีตน
ได้รับมอบหมายอย่างเต็มก้าลังความสามารถ 
5.ยุทธศาสตร์การจัดการพลังงานโดยการตั้งเป้าหมายในการใช้พลังงานทุกประเภทให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ลดปริมาณการใช้พลังงานท่ีไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ซึ่งการวางนโยบายลดใช้
พลังงานอย่างจริงจังนั้น ไม่เพียงส่งผลดีต่อการลดอัตราสิ้นเปลืองพลังงานของประเทศ แต่ใน
ขณะเดียวกันยังชว่ยลดต้นทุนการผลิตให้น้อยลงอีกด้วย 
6.ยุทธศาสตร์การจัดการโลจิสติกส์ โดยการบริหารจัดการระบบการขนส่งสินค้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน ต้นทุนเวลา และต้นทุนค่าเสียโอกาส ซึ่งหาก
ผู้ประกอบการมีระบบขนส่งสินค้าท่ีดี นอกจากจะท้าให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ ยังช่วยสร้าง
โอกาสในการขายสินค้าได้มากขึ้นด้วยเช่นกัน 
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมโดยการพัฒนาและส่งเสริม
ผู้ประกอบการในทุกๆ ด้าน ท้ังการวิเคราะห์ตลาดความต้องการของผู้บริโภค การบริหารจัดการ 
การผลิต และช่องทางการตลาดและการจัดจ้าหน่าย เพื่อช่วยให้กิจการ SMEs ซึ่งถือเป็นแหล่งจ้าง
งานท่ีส้าคัญ เพราะมีสัดส่วนท่ัวประเทศมากกว่า ร้อยละ 95 สามารถด้าเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน 
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ท้ังนี้ เชื่อว่าหากผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทย สามารถพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและ
การผลิตสินค้าเข้าไปตีตลาดอาเซียนได้เป็นผลส้าเร็จ ในภาพรวมไม่เพียงสามารถยกระดับขีด
ความสามารถการแข่งขันได้ทัดเทียมกับนานาชาติเท่านั้น แต่ขณะเดียวกันยังถือเป็นการช่วย
กระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน ดร.อรรชกากล่าว 

สรุป 
ส้าหรับผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ท้ัง 7 ด้าน ได้ที่
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระรามท่ี 6 กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0 2202 4414-18 หรือเข้าไปท่ี 
www.dip.go.th หรือwww.facebook.com/dip.pr ขณะเดียวกันกระทรวงอุตสาหกรรม จะจัด
พิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรมประจ้าปี 2558 ในวันท่ี 23 ก.ย. 2558 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิม
แพค เมืองทองธานี 
 
ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (วันที่ 13 สงิหาคม 2558) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
สศท.12 ร่วมตรวจสอบข้อมูลยางพารา ก าแพงเพชร-อุทัยธาน ีแจง สถานการณ์การผลิตปี 58 

(13/08/2558)  
ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 12 ร่วมกับคณะกรรมการด้าเนินการแก้ไขปัญหาสินค้ายางพารา

ระดับจังหวัด ลงพื้นท่ีตรวจสอบข้อมูลประมาณการผลผลิตยางพาราในจังหวัดก้าแพงเพชร และ

อุทัยธานี พร้อมแจงข้อมูลสถานการณ์การผลิตท้ัง 2 จังหวัด ในฤดูกาลผลิตปี 2558 

นายโฆสิต วิโรจน์เพ็ชร์ ผู้อ้านวยการส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 12 นครสวรรค์ (สศท.12) 

ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงข้อมูลประมาณการผลผลิตยางพารา ฤดูกาลผลิต 

2558 โดย สศท.12 ได้ร่วมกับคณะกรรมการด้าเนินการแก้ไขปัญหาสินค้ายางพาราอย่างเป็น

ระบบครบวงจร ระดับจังหวัด ของจังหวัดก้าแพงเพชร และอุทัยธานี ด้าเนินการพิจารณาสภาพ

ภูมิอากาศท่ีมีผลกระทบต่อการให้น้้ายางของต้นยางพารา ปริมาณเนื้อท่ีกรีดยางท่ีคาดว่าจะกรีด

ยาง ปี 2558 ในการนี้ คณะกรรมการด้าเนินการแก้ไขปัญหาสินค้ายางพาราฯ ได้พิจารณา

ประมาณการยางพารา ปี 2558 (ข้อมูล ณ วันท่ี 4 สิงหาคม 2558) พบว่า จังหวัดก้าแพงเพชร มี

เนื้อท่ียืนต้นประมาณ 40,846 ไร่ ผลผลิตรวม 38,914 ตัน ผลผลิตต่อไร่ 188 กก. แหล่งปลูก

ยางพาราของจังหวัดก้าแพงเพชรท่ีส้าคัญ ได้แก่ อ.เมืองก้าแพงเพชร อ.คลองลาน และ อ.ปางศิลา

ทอง เนื้อท่ีกรีดทั้งจังหวัดเท่ากับร้อยละ 50 ของเนื้อท่ียืนต้นทั้งหมด รวมเนื้อท่ียืนต้นเท่ากับร้อย

ละ 70 ของเนื้อท่ียืนต้นทั้งหมด จังหวัดอุทัยธานี มีเนื้อท่ียืนต้นประมาณ 30,516 ไร่ ผลผลิตรวม 

3,735 ตัน ผลผลิตต่อไร่ 186 กก. แหล่งปลูกยางพาราของจังหวัดอุทัยธานีท่ีส้าคัญ 3 ล้าดับแรก 

ได้แก่ อ.บ้านไร่ อ.ลานสัก และ อ.ห้วยคต รวมเนื้อท่ียืนต้นเท่ากับร้อยละ 84 ของเนื้อท่ียืนต้น

ท้ังหมด เนื้อท่ีกรีดทั้งจังหวัดเท่ากับร้อยละ 66 ของเนื้อท่ียืนต้นทั้งหมด 

 
ท่ีมา www.ryt9.com ประจ้าวันท่ี 11 สิงหาคม 2558 

http://www.rubberthai.com/rubberthai/index.php?option=com_content&view=article&id=91856:12------58-13082558&catid=12:2010-05-19-02-35-03&Itemid=49
http://www.rubberthai.com/rubberthai/index.php?option=com_content&view=article&id=91856:12------58-13082558&catid=12:2010-05-19-02-35-03&Itemid=49


 

 

 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดการประชุมความร่วมมือด้านสุขอนามยัและสุขอนามยั
พืชระหว่างไทย-เวียดนาม  - ThaiPR.net   13 ส.ค. 2558   
กรุงเทพฯ--13 ส.ค.--ส้านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสกรณ์ 

นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการ

หารือความร่วมมือด้านมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

และกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนาม ณ โรงแรมปริ๊นพาเลซ มหานาค ว่า กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ โดยส้านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เป็นเจ้าภาพจัดการ

ประชุมความร่วมมือด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชระหว่างไทย-เวียดนามขึ้น ระหว่างวันท่ี 6 – 

8 สิงหาคม 2558 โดยมีประเด็นในการหารือ ได้แก่ ด้านพืช การระงับการออกใบอนุญาตน้าเข้า

ชั่วคราวของผลไม้ 4 ชนิดจากไทย และการพิจารณาอนุญาตน้าเข้าลิ้นจี่ มะม่วง และล้าไยของ

เวียดนาม ด้านปศุสัตว์ การขึ้นทะเบียนผู้ผลิตและส่งออกสินค้าไก่แปรรูปไทยของเวียดนาม และ

การน้าเสนอโครงสร้างและอ้านาจหน้าท่ีของหน่วยงานด้านปศุสัตว์ของเวียดนาม และการส่งออก

เนื้อนกกระจอกเทศแช่แข็งของเวียดนามมายังประเทศไทย ด้านประมง การจัดจัดท้าความเท่า

เทียมของระบบการตรวจสอบและรับรองสินค้าสัตว์น้้าระหว่างกรมประมงไทย และกรมประกัน

คุณภาพการเกษตร ป่าไม้ และประมงแห่งชาติเวียดนาม 

นอกจากนี้ ยังได้มีการหารือในเรื่องการแลกเปลี่ยนกฎระเบียบและมาตรการสุขอนามัยและ

สุขอนามัยพืชท่ีส้าคัญของไทย-เวียดนาม และกลไกในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านมาตรการ

สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ภายใต้บันทึกความเข้าใจร่วมกันว่าด้วยการบังคับใช้มาตรการ

สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 

ท้ังนี้ ส้าหรับการค้าระหว่างไทย-เวียดนาม ในปี 2558 ระหว่างเดือน ม.ค. – มิ.ย. ประเทศไทยมี

ดุลการค้าสินค้าเกษตร จ้านวน 5,771 ล้านบาท แบ่งเป็น มูลค่าการส่งออก 14,277.90 ล้านบาท 

มูลค่าการน้าเข้า 8,507 ล้านบาท โดยมีสินค้าท่ีส่งออกไป 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) ผลไม้สดแช่เย็น 

แช่แข็งและแห้ง 2) กุ้งสดแช่เย็น แช่แข็ง 3) ข้าวโพด 4) ปลาสดแช่เย็น แช่แข็ง และ 5) ยางพารา 



 

 

 

ภาพข่าว: กระทรวงอุตสาหกรรม เยี่ยมผู้ประกอบการ พัฒนาขีดความสามารถ
อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร 
- ThaiPR.net   11 ส.ค. 2558 
 

 

 
 

 
 

กรุงเทพฯ--11 ส.ค.--คอร์แอนด์พีค 
 
เมื่อเร็วๆนี้ นายธวัช ผลความดี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมคณะผู้บริหาร
ส้านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ พัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค (OPOAI) ประจ้าปี 
2558 ในสองพื้นท่ี ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดตรัง โดยมีผู้ประกอบกิจการไม้ยางพารา 
กิจการผลิตเคร่ืองแกง เครื่องเทศและเครื่องปรุงรส กิจการไม้ยางพาราแปรรูป กิจการยางแผ่น
รมควัน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการมีความพร้อมในการแข่งขัน ท้ังด้านการบริหาร
จัดการ การลดต้นทุน และการเพิ่มรายได้ 
 
 

 

http://news.thaiquest.com/readnews.aspx?newsid=EB877C030B31E2B9FFDC078CEA672FA6
http://news.thaiquest.com/readnews.aspx?newsid=EB877C030B31E2B9FFDC078CEA672FA6


 

 

 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดประชุมผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปราม 
พร้อมเดินหน้าตามแผนปฏิบัติการยางพารา แผน AO และฟื้นฟูพื้นท่ีเขาหัวโล้นตามนโยบาย 
ทส. 
- ThaiPR.net   11 ส.ค. 2558 
กรุงเทพฯ--11 ส.ค.--กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
 
๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๔ อาคารสหกรณ์กรมป่าไม้ อธิบดี
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มอบหมายให้นายธัญญา เนติธรรมกุล รองอธิบดี
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการส้าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปราม ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งจะจัดขึ้น
ระหว่างวันท่ี ๑๐ – ๑๑ สิงหาคม นี้ 
นายธัญญา เนติธรรมกุล รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า กรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยส้านักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า จัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการส้าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปราม ประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานท่ี
ต้องด้าเนินการตามแผน ระดมความคิดเห็น วิเคราะห์สถานการณ์และสภาพปัญหาเพื่อให้การ
ด้าเนินการป้องกันและปราบปรามประสบความส้าเร็จตามแผนที่ได้ก้าหนดไว้ อีกท้ังยังเป็นการ
เพิ่มประสิทธิภาพด้านระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องให้ช้านาญมากย่ิงขึ้น 
ส้าหรับแผนปฏิบัติการพื้นท่ีเป้าหมายป้องกันและปราบปรามการลักลอบบุกรุกป่า (AO) จากข้อ
สั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด้าเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการลักลอบบุกรุกพื้นท่ีป่า กรมอุทยานแห่งชาติฯจึงได้ก้าหนดพื้นท่ีตามข้อสั่งการ 
โดยระบุพื้นท่ีปฏิบัติการ แต่ละแปลงตามสภาพของปัญหา โดยมีเป้าหมาย ๖๘,๓๔๔,๒๔๗ ไร่ 
ส้าหรับแผนปฏิบัติการเพื่อบังคับใช้กฎหมายต่อพื้นที่ป่าท่ีถูกบุกรุกปลูกยางพารา ตามนโยบาย
ของรัฐบาล กรมอุทยานแห่งชาติฯ มีเป้าหมายด้าเนินการ ๒๐๐,๐๐๐ ไร่ เน้นพื้นท่ีนอกแปลง
พิสูจน์สิทธิ์การครอบครองท่ีดินตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๓๐ มิ.ย. ๒๕๔๑ และต้องไม่ม ี
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พื้นท่ีทับซ้อนกับเอกสารสิทธิ์อื่นๆ โดยให้ด้าเนินการในแปลงท่ีเป็นของนายทุน หรือผู้มีอิทธิพล
เป็นอันดับแรก เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับราษฎรผู้ยากไร้ตามนโยบายคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ และค้าส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี ๖๖/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๑๗ มิ.ย. ๒๕๕๗ โดย
ก่อนด้าเนินการให้เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับผู้ใหญ่บ้าน และผู้ครอบครอง
ท่ีดินปลูกยางพาราให้ทราบถึงนโยบายของรัฐบาลจนแน่ใจว่าไม่มีการต่อต้าน และแจ้งให้
ผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมเป็นสักขีพยานลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง ส้าหรับการจัดการป่า
เสื่อมสภาพในพื้นท่ีสูง โดยมีเป้าหมายเพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้้าท่ีเสื่อมสภาพบนพื้นท่ีสูงชันในพื้นท่ี ๑๓ 
จังหวัดภาคเหนือ ไม่น้อยกว่า ๘.๖ ล้านไร่ พร้อมกับพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชาวไทยบนพื้นท่ีสูง
ควบคู่ไปด้วย โดยสร้างจิตส้านึกให้ทุกภาคส่วนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
ต่อไป 

 
 

 


